

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2021

THƯ THĂM HỎI

CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ CỦA SCIC

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19

Kính gửi: Quý doanh nghiệp có vốn đầu tư của SCIC



Tình hình đại dịch Covid-19 vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp trên toàn quốc và đặc biệt là tại nhiều Tỉnh, Thành phố khu vực phía Nam, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, tác động sâu sắc, toàn diện tới mọi mặt đời sống kinh tế-xã hội của địa phương và của doanh nghiệp trên địa bàn. Nhiều doanh nghiệp tại một số địa phương có diễn biến dịch bệnh phức tạp như Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bình Dương, Đồng Nai, Đồng Tháp... đã phải tạm ngừng/hạn chế hoạt động do cách ly và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh, đến đời sống, việc làm người lao động.

Trước tình hình hết sức khó khăn như vậy, tập thể Đảng ủy, Ban lãnh đạo và toàn thể người lao động Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) xin gửi đến Quý doanh nghiệp lời thăm hỏi chân thành nhất về những khó khăn, thiệt hại do dịch bệnh Covid-19 gây ra đối với đơn vị. SCIC xin chia sẻ và luôn đồng hành cùng Người đại diện vốn tại các doanh nghiệp, thực hiện tối đa quyền của cổ đông theo quy định pháp luật để giải quyết các khó khăn, cùng doanh nghiệp vượt qua đại dịch. Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về việc sớm đưa vắc-xin ngừa Covid -19 đến với mọi người dân, để góp phần đồng hành cùng Chính phủ, chia sẻ gánh nặng ngân sách nhà nước, SCIC đã ủng hộ số tiền 200 tỷ đồng vào Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19.

SCIC xin trân trọng cảm ơn tập thể Ban lãnh đạo, người lao động tại các doanh nghiệp đã cố gắng, nỗ lực, khắc phục khó khăn để duy trì và tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, đảm bảo lợi ích của cổ đông.

SCIC tin tưởng dưới sự chỉ đạo sáng suốt của Đảng, quyết tâm cao của Chính phủ và sự đồng lòng của toàn dân, của cộng đồng doanh nghiệp, Việt

K/c VP đi sao gửi  
- cai TVHĐT  
- Ban TAD.  
- địa lang web. TCT

19  
- 21  
7

Đang

Nam sẽ sớm không chế đại dịch, thực hiện thành công mục tiêu kép do Chính phủ đề ra.

Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo doanh nghiệp và toàn thể cán bộ nhân viên luôn mạnh khỏe, sớm vượt qua đại dịch Covid-19.

Trân trọng./.



**Nguyễn Chí Thành**

**PHÓ BÍ THƯ PHỤ TRÁCH ĐẢNG BỘ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
TỔNG GIÁM ĐỐC**